

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๐ (๓/๒๕๖๑)

วันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	ประธานกล่าวต้อนรับคุณเชิดกา สวานานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านใหม่ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นครั้งแรก	รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
๑.๒	ประธานแจ้งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๗ ท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๙ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๗ หน้า พร้อมสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๙ จำนวน ๗ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ไข
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๙ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ “วาระลับ” ประกอบด้วย รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๕๒๘ (วาระ ๒.๒) และเรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) โดยรายงานการประชุมลับดังกล่าว มีจำนวน ๔ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สุรชัย กิริติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOTECH) มีวิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีแผนปรับโครงสร้างหน่วยงานเพื่อให้มีความชัดเจน คล่องตัว และเป็นไปตามมาตรฐานระบบงานในระดับสากล ทั้งนี้ มีแผนยุทธศาสตร์หลัก ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) เป็นสถาบันด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ ๒) สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ๓) สร้างเครือข่ายระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับในสากล	๑. รับทราบ และแสดงความชื่นชม ๒. ขอให้นำผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ๑ ปีมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
๓.๒	รายงานผลการดำเนินงานนโยบายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รอบปี ๒๕๖๐ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รอบปี ๒๕๖๐ เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์สนับสนุนสำคัญที่ส่งเสริมมหาวิทยาลัยมหิดลสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ มีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชน โดยรอมหาวิทยาลัย โดยมี ๓ กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ ๑. กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ที่นำสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีฟังก์ชันรองรับกิจกรรมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน ๒. กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ โครงการโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำ (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) โครงการสร้างระบบการประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การลดการใช้พลังงานในอาคาร ๓. กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เช่น นโยบายการสร้างเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนโดยรอบศาลายา และในจังหวัดระยอง การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ซึ่งการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ประกอบด้วย ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านวัตถุดิบ พลังงาน การใช้น้ำ กากของเสีย อาคาร และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศในระยะต่อไป จะเน้นการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยต้องนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนโยบายที่ประสบความสำเร็จภายในองค์กรออกสู่ชุมชน และสังคมภายนอก	รับทราบ
๓.๓	การปฏิรูประบบวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามที่สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๖ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีมติอนุมัติให้ยุบสถานส่งเสริมการวิจัย และยกฐานะงานวิจัย เป็นฝ่ายวิจัย ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี โดยขอให้คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้นำข้อเสนอในเชิงนโยบายด้านวิจัย เพื่อให้สภาได้รับทราบผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ นั้น ในการนี้ ครบระยะเวลา ๑ ปีของการดำเนินการแล้ว คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเสนอเรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ ทั้งนี้ สรุปภาพรวมพันธกิจวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังนี้ (๑) สนับสนุนการทำวิจัยด้วยกลไกที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในลักษณะที่ทำให้เกิด productivity และ growth ของนักวิจัย (๒) การส่งเสริมวิจัยมุ่งเป้าด้วยกลไกของ Research Network (RN) Research Group (RG), Center of Research Excellence (CORE) และโครงการ PA ภาควิชา	๑. รับทราบและแสดงความชื่นชม ๒. ขอให้มีการถอดบทเรียนของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และนำผลความก้าวหน้ามาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา	
๔.๑.๑	แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา แทนรองศาสตราจารย์ นพ. สุพรชัย กองพัฒนากุล ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ. สุพรชัย กองพัฒนากุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นวาระที่สองติดต่อกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๑.๒	<p>แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว</p> <p>คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ แทนรองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมภเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว</p>	<p>อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี</p>
๔.๒	<p>ขออนุมัติ / ขออนุมัติหลักการ หลักสูตรใหม่</p>	
๔.๒.๑	<p>ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว หลักสูตรจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการกำกับดูแล และควบคุมผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย และมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ประมาณปีละ ๕ คน แผน ข ประมาณปีละ ๕ คน</p>	<p>อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
๔.๒.๒	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เสนอหลักการเปิดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรไทย จัดการศึกษาแบบภาคพิเศษ โดยจะเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์หลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในสาขาธรรมศาสตร์ศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ หลักสูตรมีการบูรณาการความรู้ทางด้านธรรมะวิทยามาประยุกต์ร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่น (ในประเทศ) และจุดคุ้มทุนของหลักสูตร ทั้ง ๒ แผนการศึกษา ก (๒) และ ข คือ ๒๔ คน ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีแผนการรับนักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ปีการศึกษาละ ๓๐ คน จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรดังกล่าว</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
๔.๒.๓	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอหลักการเปิดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรไทย จัดการศึกษาแบบภาคปกติ และภาคพิเศษ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ในอันที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจเท่าทันปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปและแตกต่างกันไปตามความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ มุ่งเน้นที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางด้านการบริหารงานสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ การพัฒนากลยุทธ์ในการตอบสนองปัญหาสุขภาพเพื่อการควบคุมป้องกันโรคที่มีความก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้น เพื่อให้ นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดท่ายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหามิในพื้นที่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
๔.๓	<p>ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>- ไม่มี -</p>	
๔.๔	<p>ขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้รักษาการแทนรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระลับ)</p> <p>สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งมีอาจากดการณัระยะเวลาได้ ประกอบกับรักษาการแทนอธิการบดีได้แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้มอบหมาย ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุม ดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดว่า หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / ส่วนงาน ให้ทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดว่า เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่กำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการกำหนดหลักการที่สอดคล้องกันว่า อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราของเงินประจำตำแหน่งเป็นอำนาจเฉพาะของสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับหลักการว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ใดก็ต่อได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งนั้น แต่ทั้งนี้ มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติที่กำหนด การรับเงินประจำตำแหน่งจะต้องไม่เกินหกเดือนตามข้อ ๑๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในกรณีนี้ ทั้งตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งผู้ช่วยอธิการบดีได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่ง และจะต้องรักษาการต่อไปจนกว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีซึ่งเกินกว่า ๑๘๐ วัน จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา</p>	<p>๑. มอบหมายให้กองกฎหมายจัดทำร่างหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ โดยให้ครอบคลุมตำแหน่งบริหารในระดับต่าง ๆ ของส่วนงาน และให้ประธานสภาคณาจารย์ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ค. เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป</p> <p>๒. ให้กองกฎหมายนำข้อหรือเรื่องการจ่ายเงินประจำตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ความคิดเห็นและหาทางออกในกรณีรักษาการเกินกว่า ๑๘๐ วัน โดยให้ทำคู่ขนานไปกับข้อ ๑</p>

ระเบียบ วาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๕	คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล	
๔.๕.๑	<p>ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอให้แย้งผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการพิจารณาของมหาวิทยาลัย</p> <p>ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งสังกัดภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขอให้แย้งผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการพิจารณาของมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ ประเด็น</p> <p>เนื่องจากมีประเด็นข้อร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องการขึ้นสูตรปลัดศพ การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากศพตนเองมิได้เป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจศพ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้การพิจารณาข้อร้องทุกข์แต่ละประเด็นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ระยะเวลาการพิจารณาเกินกว่าเวลาตามที่ข้อบังคับฯ กำหนดไว้ (๖๐ วัน) คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอคำวินิจฉัยฯ จากกำหนดเดิมที่จะต้องเสนอคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์นี้ เข้ามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณา โดยจะขอเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป ครั้งที่ ๕๓๑ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ แทน</p>	อนุมัติขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเสนอ
๔.๕.๒	<p>คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๓๔๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องลงโทษปลดออกจากงาน)</p> <p>คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ ขณะเกิดเหตุเป็นผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย โดยได้ชี้แจงในเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าตนได้ดำเนินการวางระบบบัญชีและการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย และได้พยายามจัดการด้านการเงินและบัญชี รวมถึงการวางระบบบัญชีของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างเต็มที่แล้ว ส่วนกรณีการกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์ได้รับเงินค่ากิจกรรม Week Without Wall เมื่อปี ๒๕๕๗ แล้ว แต่ไม่นำเงินหรือจัดการให้มีการนำเงินค่ากิจกรรมฝากเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด เป็นเหตุให้เงินค่ากิจกรรมคงเหลือขาดหายไปจากบัญชีนั้น ผู้อุทธรณ์ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง และได้ชี้แจงว่าได้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร "กองทุนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล" เรียบร้อยแล้วโดยได้ส่งสำเนาหลักฐานใบนำฝากเงินของธนาคารให้กับคณะกรรมการชุดสอบข้อเท็จจริงแล้ว แต่ไม่ได้มีการนำพยานหลักฐานดังกล่าวมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและให้ความเป็นธรรมกับผู้อุทธรณ์ บัดนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยการขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้อุทธรณ์แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่า การกระทำของผู้อุทธรณ์เป็นการละเลยหน้าที่ไม่ดำเนินการให้มีการจัดเก็บเงิน การนำส่ง เงิน การเก็บรักษาเงิน การทำบัญชีและรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้อุทธรณ์ละเลยหน้าที่ไม่ทำให้โรงเรียนมีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน และจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีของโรงเรียนได้ การกระทำของผู้อุทธรณ์จึงถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนแถมมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และการที่มหาวิทยาลัยลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงาน จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงมีมติเห็นควรยกคำอุทธรณ์ดังกล่าว</p>	เห็นชอบยกคำอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยที่เสนอ และให้ผู้บริหารรับข้อเสนอนี้เพื่อไปดำเนินการปรับปรุงต่อไป
๔.๖	<p>ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องฉายรังสี จำนวน ๓ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p> <p>ตามที่สาขาวิชารังสีวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับอนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องฉายรังสี โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการดังนี้ (๑) เครื่องฉายรังสีคีลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ แขนงศირราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๒๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) เครื่องฉายรังสีเรณูอนุภาคแบบไอจีอาร์ที พร้อมอุปกรณ์ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง, เครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบเทคนิคพิเศษ พร้อมชุดกำหนดตำแหน่ง แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง รวมจำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>เนื่องจากวงเงินในการประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสี จำนวน ๓ รายการดังกล่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๘ (๒) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว</p>	อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องฉายรังสี จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน ๕๘๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามที่เสนอ
๔.๗	<p>ขออนุมัติจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมบริการชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามธิบดี จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี</p> <p>ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดีได้อนุมัติให้ดำเนินการ จัดจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมบริการแพทย์ โรงพยาบาลรามธิบดี จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑๐๒,๔๒๓,๘๗๗.๕๐ บาท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โรงพยาบาลรามธิบดีอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานในระดับสากลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยดำเนินการจัดการบริหารวิศวกรรมเคมีชีวการแพทย์สมัยใหม่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้สอยเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มที่ เนื่องจากเป็นพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิตจำเพาะ ก่อสร้างหรือให้บริการ โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญพิเศษ ซึ่งคณะฯ ได้ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และมีการเชิญผู้ประกอบการ ๓ ราย แต่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอราคา ๑ ราย คือบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และคณะฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากวงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้ เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท ซึ่งเกินอำนาจอนุมัติสั่งจ้างของหัวหน้าหน่วยงาน (อธิการบดี) จึงเป็นอำนาจของผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น (สภามหาวิทยาลัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๑) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมบริการชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามธิบดี จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑๐๒,๔๒๓,๘๗๗.๕๐ บาท กับบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด</p>	อนุมัติให้ดำเนินการจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมบริการชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามธิบดี จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑๐๒,๔๒๓,๘๗๗.๕๐ บาท กับบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
๕.๑	รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรณีอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ประธานขอเลื่อนวาระนี้ไปนำเสนอในการประชุมสภาฯ คราวต่อไป	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาที่กว้าง		
๖.๑	ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ	
๖.๑.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระสืบ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๔ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๗ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จำนวน ๑ ราย</p>	อนุมัติ
๖.๑.๒	<p>พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ) (ครั้งที่ ๑) (วาระสืบ)</p> <p>ตามที่อาจารย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้เสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : แบบที่ ๑) สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ได้ยื่นเรื่องเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) พร้อมส่งค้ำชี้แจงมาประกอบการทบทวนผลการพิจารณาจำนวน ๑ เรื่อง และบทความทางวิชาการ (scholarly article หรือ learned article) จำนวน ๑ เรื่อง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ชุดเดิม ได้พิจารณาชี้แจงขอทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : แบบที่ ๑) ดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ว่า ทั้งนวิจัยที่ขอทบทวนผล จำนวน ๑ เรื่อง และบทความทางวิชาการ ที่ขอทบทวนผล จำนวน ๑ เรื่อง คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : แบบที่ ๑) และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : แบบที่ ๑) สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของอาจารย์ผู้เสนอขอตำแหน่ง จากมติเดิม “คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : แบบที่ ๑)” เป็น “คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : แบบที่ ๑)”</p>	อนุมัติ
๖.๑.๓	<p>การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ส่วนงานต่าง ๆ ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์ในสังกัด จำนวน ๓ ราย ดังนี้</p> <p>๑. คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ศุภกกิจ เพ็ญจิตเลิศขจร เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน โดยอาจารย์ศุภกกิจฯ เคยปฏิบัติงานที่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น Adjunct Assistant Professor, Clinical Assistant Professor และ Adjunct Clinical Assistant โดยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ ดร.ธงชัย ชวนบแก้ว เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ธงชัยฯ เคยปฏิบัติงานที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ต่อมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. คณะวิทยาศาสตร์ ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ ดร.อัญรินทร์ วัฒนพานิช เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โดยอาจารย์ ดร.อัญรินทร์ฯ เคยปฏิบัติงานที่ Department of Materials, Physics and Energy Engineering, Graduate School of Engineering มหาวิทยาลัยโยโกยา ประเทศญี่ปุ่น และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และตำแหน่งอาจารย์ ต่อมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เสนอขอเทียบตำแหน่ง ทั้ง ๓ ราย แล้ว มีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเทียบตำแหน่งได้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้</p> <p>(๑) เทียบตำแหน่งอาจารย์ศุภกกิจ เพ็ญจิตเลิศขจร เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันบรรจุ)</p> <p>(๒) เทียบตำแหน่ง อาจารย์ ดร.ธงชัย ชวนบแก้ว เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันบรรจุ)</p> <p>(๓) เทียบตำแหน่งอาจารย์ ดร.อัญรินทร์ วัฒนพานิช เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง)</p> <p>โดยทั้ง ๓ รายมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	อนุมัติ
๖.๑.๔	<p>การต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร</p> <p>ตามที่ข้อมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ กำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติการต่อเวลาปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ ยกเว้นตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย และข้อ ๙ กำหนดให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จและเสนอผู้มีอำนาจลงนามภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี นั้น รักษาการแทนอธิการบดีได้พิจารณาคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน จะครบเกษียณอายุงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ทั้ง ๒ ราย ดังกล่าว ดังนี้</p> <p>๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มีตรานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ครบวาระบริหาร)</p> <p>๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ต่อเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ครบวาระบริหาร)</p>	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม																										
๖.๒	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ																											
๖.๒.๑	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ชุดใหม่ (๒๕๖๑) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามรายชื่อ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="252 392 1005 974"> <thead> <tr> <th>รายชื่อ</th> <th>ตำแหน่งในคณะกรรมการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. ศ. ดร.อมร จันทรมบูรณ์</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๒. นายวันชาติ สันติบุญชู</td> <td>กรรมการ (จากผู้ทรงคุณวุฒิ)</td> </tr> <tr> <td>๓. นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์</td> <td>กรรมการ (จากผู้ทรงคุณวุฒิ)</td> </tr> <tr> <td>๔. รศ. ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง</td> <td>กรรมการ (จากตำแหน่งผู้บริหาร)</td> </tr> <tr> <td>๕. ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา</td> <td>กรรมการ (จากตำแหน่งผู้บริหาร)</td> </tr> <tr> <td>๖. ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา</td> <td>กรรมการ (จากตำแหน่งผู้บริหาร)</td> </tr> <tr> <td>๗. ผศ. ดร.น.สพ.ดุสิต เลหาสินณรงค์</td> <td>กรรมการ (จากผู้แทนสภาคณาจารย์)</td> </tr> <tr> <td>๘. อาจารย์ ดร.ธิดิตม พัวพันสวัสดิ์</td> <td>กรรมการ (จากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งวิชาการ)</td> </tr> <tr> <td>๙. นายสมชาย กู๋ตั้ง</td> <td>กรรมการ (จากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป)</td> </tr> <tr> <td>๑๐. รศ. นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์</td> <td>กรรมการ (จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ)</td> </tr> <tr> <td>๑๑. ดร.สถาพร สาธุการ</td> <td>กรรมการ (จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน)</td> </tr> <tr> <td>๑๒. นายบุญเลิศ นารีไผ่</td> <td>กรรมการ (จากผู้แทนลูกจ้างมหาวิทยาลัย)</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	๑. ศ. ดร.อมร จันทรมบูรณ์	ประธานกรรมการ	๒. นายวันชาติ สันติบุญชู	กรรมการ (จากผู้ทรงคุณวุฒิ)	๓. นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์	กรรมการ (จากผู้ทรงคุณวุฒิ)	๔. รศ. ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง	กรรมการ (จากตำแหน่งผู้บริหาร)	๕. ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา	กรรมการ (จากตำแหน่งผู้บริหาร)	๖. ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ (จากตำแหน่งผู้บริหาร)	๗. ผศ. ดร.น.สพ.ดุสิต เลหาสินณรงค์	กรรมการ (จากผู้แทนสภาคณาจารย์)	๘. อาจารย์ ดร.ธิดิตม พัวพันสวัสดิ์	กรรมการ (จากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งวิชาการ)	๙. นายสมชาย กู๋ตั้ง	กรรมการ (จากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป)	๑๐. รศ. นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์	กรรมการ (จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ)	๑๑. ดร.สถาพร สาธุการ	กรรมการ (จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน)	๑๒. นายบุญเลิศ นารีไผ่	กรรมการ (จากผู้แทนลูกจ้างมหาวิทยาลัย)	อนุมัติ
รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ																											
๑. ศ. ดร.อมร จันทรมบูรณ์	ประธานกรรมการ																											
๒. นายวันชาติ สันติบุญชู	กรรมการ (จากผู้ทรงคุณวุฒิ)																											
๓. นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์	กรรมการ (จากผู้ทรงคุณวุฒิ)																											
๔. รศ. ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง	กรรมการ (จากตำแหน่งผู้บริหาร)																											
๕. ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา	กรรมการ (จากตำแหน่งผู้บริหาร)																											
๖. ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ (จากตำแหน่งผู้บริหาร)																											
๗. ผศ. ดร.น.สพ.ดุสิต เลหาสินณรงค์	กรรมการ (จากผู้แทนสภาคณาจารย์)																											
๘. อาจารย์ ดร.ธิดิตม พัวพันสวัสดิ์	กรรมการ (จากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งวิชาการ)																											
๙. นายสมชาย กู๋ตั้ง	กรรมการ (จากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป)																											
๑๐. รศ. นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์	กรรมการ (จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ)																											
๑๑. ดร.สถาพร สาธุการ	กรรมการ (จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน)																											
๑๒. นายบุญเลิศ นารีไผ่	กรรมการ (จากผู้แทนลูกจ้างมหาวิทยาลัย)																											
๖.๓	<p>การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ดังนี้ (๑) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีการปรับโครงสร้างฝ่ายวิศวกรรมบริการ และเปลี่ยนชื่องาน ๔ งาน และจัดตั้งฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยนำงาน ๓ งาน จากสำนักงานควบคุมตึกมาสังกัดภายใต้ฝ่าย และเปลี่ยนชื่องาน ๒ งาน ด้วย (๒) วิทยาลัยนานาชาติ จัดตั้งงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย สังกัดสำนักงานคณบดี (๓) สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแบ่งงานภายใต้ศูนย์ออกเป็น ๒ งาน ได้แก่ งานบริหารและพัฒนากระบวนการข้อมูล และงานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย</p>	อนุมัติ																										
๖.๔	<p>ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับส่วนขยายของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อซื้อที่ดินรองรับส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ครอบคลุมเงิน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างหอพักบุคลากรโรงพยาบาล และเพิ่มพื้นที่จอดรถที่อาคารปิยมหาราชการุณย์ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ เป็นไปตามผลการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับส่วนขยายของโรงพยาบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริเวณซอยเอราวัณ ปาร์ค อเนกวิถุ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เนื้อที่ดินรวมประมาณ ๔-๒-๑๙.๓ ไร่ ในการนี้ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเชิญเจ้าซองกรรมสิทธิ์ที่ดิน (พลเอกวีระพันธ์ ปัทมานนท์ และบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)) ยื่นเอกสารเสนอขายและได้มีการเจรจาต่อรองลงเท่าที่จะทำได้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้เสนอขายทั้งสองแสดงความจำนงยื่นราคาขายสุดท้ายถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราคา ๕๒,๐๐๐ บาท/ตร.ว รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p> <p>คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงเห็นสมควรซื้อที่ดินสำหรับรองรับส่วนขยายโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จำนวนเงิน ๙๔,๖๐๓,๖๐๐ บาท เนื้อที่ดินรวม ๔-๒-๑๙.๓ ไร่ (๑,๘๑๙.๓ ตรว.) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๖ กำหนดวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิการบดี) ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น (สภามหาวิทยาลัย) เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งวงเงินในการจัดซื้อที่ดินครั้งนี้ จำนวนเงิน ๙๔,๖๐๓,๖๐๐ บาท จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อรองรับส่วนขยายโรงพยาบาลศิริราชฯ จำนวนเงินรวม ๙๔,๖๐๓,๖๐๐.๐๐ บาท เนื้อที่ดินรวมทั้งสิ้น ๔-๒-๑๙.๓ ไร่ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง</p>	อนุมัติ																										
๖.๕	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร																											
๖.๕.๑	<p>คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว</p>	อนุมัติ																										

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๖	ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร รวมจำนวน ๗ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว วาระที่ ๖.๖.๑-๖.๖.๓, ๖.๖.๕ และ ๖.๖.๗ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนวาระที่ ๖.๖.๔ และ ๖.๖.๖ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้	
๖.๖.๑	คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘	อนุมัติ
๖.๖.๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗	อนุมัติ
๖.๖.๓	วิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗	อนุมัติ
๖.๖.๔	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๖.๕	คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗	อนุมัติ
๖.๖.๖	คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติ
๖.๖.๗	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๗	ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา	
๖.๗.๑	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชากลางให้กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่าง ๆ โดยรายวิชาดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว	อนุมัติ
๖.๘	ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลกรมทหารอากาศราชมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภาพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙๕ ราย แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๑๔ ราย ปริญญาโท ๘๖ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ ราย และปริญญาตรี ๙๓ ราย	อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้เสนอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางโชติกา สวานานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ ไปแล้ว นั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางโชติกา สวานานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑	รับทราบ
๗.๒	รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๙ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีทั้งเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ	รับทราบ
๗.๓	การลงทุนซื้อหุ้น ของบริษัท เอ็ม-เคลีย ไปโอริซอร์ส จำกัด จากบริษัท โนมูระ สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วย บริษัท โนมูระ สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความประสงค์จะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เอ็ม-เคลีย ไปโอริซอร์ส จำกัด ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑๙๕,๘๘๐ หุ้น ในราคา ๑๐๐ บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า ๑๙,๕๘๘,๐๐๐ บาท ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ จึงได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และข้อจำกัดในการลงทุนหรือร่วมลงทุน ในการบรรจุวาระเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนี้ ๑. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้รับทราบการร่วมลงทุนดังกล่าว ๒. ที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ และ ๓. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นของบริษัท เอ็ม-เคลีย ไปโอริซอร์ส จำกัด จากบริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน ๑๙๕,๘๘๐ หุ้น โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการจ่ายค่าหุ้น	รับทราบ
๗.๔	สภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรวีรย์ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรวีรย์ โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น สภาการพยาบาล มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรวีรย์ จะได้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๕	<p>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย ในกรณีความผิดดังนี้</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์บริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี กระทำการทุจริตโดยไม่นำเงินค่าสินค้า จำนวน ๕๕๒ บาท เข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย แต่กลับเบียดบังเอาไปเป็นของตนเอง กรณีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากงาน</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๕ ราย กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีความผิดฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลานานกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อื่นแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๕๕(๒) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งลงโทษปลดออกจากงาน</p> <p>๓. นักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยราชสุดา ได้กระทำความผิดกรณีมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (ผู้ฝึกหัดที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน) จึงเป็นความผิดจรรยาบรรณและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน ตามข้อ ๑๓(๑) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๕๕ วรรคสอง และข้อ ๕๕(๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกรบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากงาน</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ		
๘.๑	<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป</p> <p>การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๕๓๑ ในวันพุธ ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ

สรุปโดย.... ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล